
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  1 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง ) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน              
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน       
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

  (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี)      
 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง พ.ศ. 2564   
        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
        โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ

ของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา      
เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง และเนื่องจาก           
ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให้สมาชิก      
ได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่  22 พฤษภาคม     
พ.ศ. 2562 สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่งส าหรับปี พ.ศ. 2564 
ตั้งแต่วันที่ 22  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามความใน มาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา             
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

      ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

      จากนั้น ประธานฯ แจ้งเรื่องท่ีไม่มีในระเบียบวาระเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
      1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
ได้ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตเลื อกตั้ งที่  3 แทนต าแหน่ งที่ ว่ าง นั้ น  อาศัยอ านาจต ามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ                  
แห่ งราชอาณ าจักรไทยพุทธศักราช  2560 มาตรา 22 แห่ งพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ                   
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ       
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก            



- 2 - 

 

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 คน คือ นายกองตรี 
อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ 

 2. ข้อปฏิบั ติ ในการสวมหน้ากากอนา มัยในห้องประชุมสภาผู้ แทนราษฎร           
เพ่ือให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และ ศบค.ได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช 2564 
ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ เพ่ือด าเนินการในการประชุม จึงขอความร่วมมือให้สมาชิก
ปฏิบัติตามมาตรการตามค าแนะน าดังกล่าว  

      ที่ประชุมรับทราบ    
 

  (3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

 (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

 เรื่องด่วน 
 1. พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้น าเสนอถึงเหตุผล          
ในการประกาศใช้พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 คือ โดยที่อัตรา
ดอกเบี้ยที่มิได้ก าหนด โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ก าหนดไว้           
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน           
โดยมิได้มีการแก้ไขปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจท าให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อน        
จากภาระดอกเบี้ยเกินสมควร สมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและก าหนดวิธีการในการปรับเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการค านวณดอกเบี้ย    
ผิดนัดช าระหนี้ ให้เหมาะสม ประกอบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบ        
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง ท าให้ประชาชนจ านวนมากมีภาระหนี้สิน เพ่ิมขึ้น            
อัตราดอกเบี้ย ตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
จึงเป็นภาระอย่างมากต่อลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งประชาชนทั่วไป 
และก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ สมควรที่รัฐจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
กฎหมายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่า วโดยเร่งด่วน จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน                 
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ    
ของประเทศจึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
 จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และตั้ งข้อสังเกต            
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง      
และพาณิชย์ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก มาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ทั้งนี้ การค านวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดควรค านวณจากเงินต้นที่ผิดนัดในงวดนั้น ๆ ไม่ควรน าจ านวนหนี้
ทั้งหมดมาเป็นฐานในการค านวณ เพราะจะท าให้ลูกหนี้เกิดความท้อใจ ไม่มีก าลังใจในการชดใช้หนี้ นอกจากนี้ 
ได้เสนอแนวทางในการตัดช าระหนี้แบบใหม่ โดยตัดดอกเบี้ยที่ค้างช าระที่เก่าที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดเงินต้น 
เพ่ือให้ลูกหนี้มีก าลังใจในการช าระหนี้ และทยอยส่งหนี้ให้ครบ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดหนี้สูญ อย่างไรก็ตาม    
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ขอให้เจ้าหนี้อย่าเอาเปรียบลูกหนี้มากจนเกินไป ท าให้ลูกหนี้จ านวนมากเกิดความเสียเปรียบส่งผลให้เกิดหนี้  
ทบต้นทบดอก จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งด าเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกหนี้ที่ขณะนี้ก าลัง
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมากให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ บางส่วน           
ได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า รัฐบาลจ าเป็นต้องออก พ.ร.ก.อีกฉบับเพ่ือปรับรายละเอียดให้ครอบคลุม            
การแก้ปัญหาหนี้ของลูกหนี้ทุกกลุ่ม เพราะจากรายละเอียดของ พ.ร.ก.ที่เสนอมานั้น ท าให้ไม่ครอบคลุม      
กับลูกหนี้ 4 ประเภท ดังนี้ 1. ลูกหนี้มีสัญญาเงินกู้ แต่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการช าระคืน 2. ลูกหนี้
ไม่มีสัญญา 3. ลูกหนี้ละเมิดทางแพ่ง และ 4. ลูกหนี้มีดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งค านวณจากเงินต้นเฉพาะงวดผิดนัด 
และการใช้ดุลยพินิจของศาล รวมถึงลูกหนี้รายใหม่ที่คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ลดลง        
การให้อ านาจกระทรวงการคลังพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้นให้สอดคล้อง               
กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนขอให้รัฐบาลหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกหนี้ผู้ที่ไม่มีก าลัง    
ในการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(โควิด-19) และรัฐบาลควรออกกฎหมายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ดังนั้น เห็นสมควรให้มีการหารือและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์   
ที่ประชาชนจะได้รับจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.นี้ เพ่ือให้การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉบับนี้ เกิดผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุด 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ตอบชี้แจง ถึงประเด็น    
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการตราพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.  2564 
เนื่องจากกฎหมายนี้ ได้บังคับใช้มากกว่า 95 ปีแล้ว ความจ าเป็นของการออก พ.ร.ก.ตามมาตรา 77            
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐให้มีกฎหมาย          
เพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์         
ในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่า     
อัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน โดยมิได้มีการปรับปรุง        
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสภาพเศรษฐกิจ โดยที่ อัตราดอกเบี้ยคงที่  ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 7.5 ต่อปี       
เป็นอัตราที่สู งกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันที่มี อัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี                 
จึงท าให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยตามกฎหมายที่ก าหนดไว้สูงเกินสมควร และเมื่อพิจารณา
ถึงความจ าเป็นแล้วนั้น สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงปี  2563 - 2564 อยู่ ในช่วงสถานการณ์                 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องและมีการแพร่กระจายไปทั่วประเทศ      
ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว และผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้รับความเดือดร้อนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้              
จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว มีความเห็นพ้องต้องกันว่าให้มีการปรับปรุงดอกเบี้ย   
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะขอรับข้อคิดเห็น ข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะที่สมาชิกฯ ได้ไห้ ไว้             
ไปประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม โดยการหาแนวทางก าหนดมาตรการ การคิดอัตราดอกเบี้ย หรือปรับปรุง
แก้ไขข้อกฎหมายให้มีความเป็นธรรมและมีความครอบคลุมในทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง      
และพาณิชย์ พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน 403 เสียง 
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 2. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ        
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้น าเสนอถึงเหตุผล      
ในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเครดิตในระบบการเงิน
ของประเทศปรับสูงขึ้นมาก แม้ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจ านวนมากจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการฟ้ืนตัว และต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้           
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการทางการเงินเพ่ือสร้างสภาพคล่องเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักร
การฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินช าระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่า
ทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดช าระหนี้           
อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคง           
ในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง การด าเนินมาตรการดังกล่าวจึงต้องกระท าโดยเร่งด่วนเพ่ือป้องกัน      
มิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย จึงเข้าลักษณะเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้  
เพ่ือประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

 สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
โดยขอให้รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้     
ซึ่งขณะนี้หลายภาคส่วนก าลังประสบปัญหาความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
(โควิด-19) และรัฐจะท าอย่างไรให้ทุกภาคส่วนเกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น พร้อมให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมถึงสินเชื่อ
ฟ้ืนฟู (250 ,000 ล้านบาท) ว่า ใครจะเป็นผู้อนุมัติ เงินสินเชื่อ ตลอดจนตั้งค าถามเกี่ยวกับการก าหนด
ค่าธรรมเนียมของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ว่าเหตุใดจึงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ไว้ที่ 1.75 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอีกหลายประเภทที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เช่น ธุรกิจ       
น าเที่ยว เป็นต้น ส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการพักทรัพย์ พักหนี้ (100,000 ล้านบาท) นั้น ควรใช้หลักการ        
การปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการยืดหนี้ เพ่ิมทุน และลดดอกเบี้ย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในเรื่องอ่ืน ๆ ควรเจรจา     
ตกลงกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนส าหรับทุกฝ่าย โดยขอให้มีการชดเชยแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ      
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกิจ   
ได้อย่างต่อเนื่อง แต่พบว่ามีธนาคารปฏิเสธการให้กู้ยืมเงิน เช่น กรณีของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
ต้องการเงินกู้ไปพัฒนาฟ้ืนฟูธุรกิจและเตรียมพร้อมเข้าสู่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หรือการเปิดเมืองภูเก็ต    
ให้เป็นพ้ืนที่น าร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่พบว่าธนาคารมีการปฏิเสธการให้กู้ เงินด้วยเหตุผล          
หลายประการ อาทิ ธุรกิจโรงแรมที่ขอสินเชื่อไม่มีใบอนุญาต ติดเครดิตบูโร วงเงินกู้เต็ม ท าให้ผู้ประกอบการ   
ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจาก พ.ร.ก.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ ขอเสนอให้ความช่วยเหลือ      
และฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ  ดังนี้ 1. สร้างความเชื่อมันโดยให้สถาบันการเงินชดเชยหนี้       
ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 2. จ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษในการขอวงเงินของ SME 
รายย่อยให้กับสถาบันการเงิน 3. เร่งปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ และ 4. การจัดตั้ง “คลินิกช่วยกู้” 
ซึ่งเป็น Call Center ช่วยผู้ประกอบการการเข้าถึงสินเชื่อได ้
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  นายเศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ  ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตอบชี้แจงว่า  
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้รายย่อยโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการออก พ.ร.ก.กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่หดตัวถึงร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นการหดตัวใน
รอบ 20 ปีโดยในเดือนเมษายนเป็นการเริ่มต้นของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยได้มี
มาตรการ เน้นการเยียวยาระยะสั้นและเร่งด่วนแต่การระบาดของเชื้อไวรัสกลับยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะ
ในภาคธุรกิจกับเศรษฐกิจไทยสูงถึงร้อยละ 12 ของ GDP คาดว่าท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 3 ปี สินเชื่อในภาพรวมเมื่อเทียบกับสินเชื่อ SME ที่หดตัวร้อยละ 0.1 ท าให้สภาพคล่อง
ไม่ได้เสริม SME เท่าที่ควร เนื่องจากความเสี่ยงของธุรกิจสูงขึ้นมาตรการที่ได้รับความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูให้
ทันต่อเหตุการณ์ ธปท.ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของลูกหนี้ สมาคมต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องรวมทั้ งได้ห ารือและในประเด็นต่ างๆ  ที่ เหมาะสมโดยมี วัตถุประสงค์ ร่วมกัน 
เพ่ือสามารถประคับประคองกิจการได้ ด้วยสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนทั่วประเทศในทุกภาคส่วน อีกทั้งคาดว่าจะยังคงต้องประสบกับสภาวะเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง  
แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะด าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจจ านวนมากต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนตัว 
ของเศรษฐกิจระยะหนึ่ง เพ่ือสร้างสภาพคล่องเพ่ิมเติม จนกระทั่งกลับสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ เพ่ื อดูแล 
ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  โดยได้มีการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ  
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด ทั้งนี้ มาตรการที่ได้ก าหนดมีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจที่มี โอกาสพลิกฟ้ืนตัวกลับมาอีกครั้ง ดังนั้น  การพิจารณาทางเลือกที่ ให้การช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับ 
ความเดือดร้อนรัฐบาลจึ งต้องออกมาตรการอ่ืน  ๆ ควบคู่ ไปด้วย เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากท่ีสุด 
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า การเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ตามพระราชก าหนดฉบับนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกฯ ในเรื่องความคิดเห็นที่ได้เสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์เพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการในการช่วยเหลือ SME ในครั้งนี้และเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย
สินเชื่อในภาคธุรกิจให้ชัดเจน โดยเฉพาะธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย
ที่ให้สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์สามารถเชื่อมโยงตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง แต่อย่างไรก็ตาม      
ในการเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการเสริม โดยจะต้อง  
มีค าปรึกษาของธุรกิจ SME เพ่ือช่วยท าให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย                
จะรับไปพิจารณาในรายละเอียด ส าหรับการช่วยเหลือโดยตรงของ SME ได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา            
ซึ่งส่วนนี้จะน าไปพิจารณา ตลอดจนประเด็นความส าเร็จในการฟ้ืนฟูของภาคธุรกิจ โดยการช่วยเหลือเยียวยา 
การบริหารจัดการให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินการไปต่อได้        
โดยกระทรวงการคลังจะน าไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
 

 จากนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน 331 เสียง 
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 ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายและรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ 
สั่งปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 19.35 นาฬิกา 
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